



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
4 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 4 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,909 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,475,632 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,827 ราย รักษาหายสะสม 2,366,909 ราย ยังรักษาอยู่ 86,473 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย เสียชีวิตสะสม 22,250 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 388,081,194 (+2,903,951) ราย เสียชีวิต 5,728,717 (+10,391) ราย รักษาหาย 307,419,827 (+2,129,183) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ นิวซีแลนด์ เร่งเวลาฉีดวัคซีนโควิด 19 เข้มกระตุ้นเร็วขึ้นหนึ่งเดือน และเปิดพรมแดน ทอยออกเล็กน้อยมาตรการกักตัวผู้เดินทางเข้าเมือง เกาหลีใต้ บริษัทใหญ่บางแห่งใช้มาตรการสกัดโรคโควิด 19 หลังกลับจากการเดินทางวันหยุดปีใหม่ เซอร์เบีย ยืนยันผลตรวจโควิดของโนวัค โยโควิช นักเทนนิสมือ 1 โลกเชื่อถือได้ หลังสื่อใหญ่พบพิรุณกรณีถูกยกเลิกวีซ่าออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อดีตประธาน FDA ชี้รัฐบาลควรปรับเกณฑ์ยกเลิกบังคับสวมหน้ากากสำหรับ รร./ FDA เตรียมหารือฉีดวัคซีนโควิด 19 ไฟเซอร์-ไบออนเทค ให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี/ กองทัพบกเริ่มปลดทหารที่ปฏิเสธฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามคำสั่งของ กท. พบมีมากกว่า 3,000 นาย บังกลาเทศ ปิด รร.อีกครั้ง เนื่องจากผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มขึ้น ตุรกี เผยโควิด 19 โอมิครอนครองสัดส่วนผู้ป่วยใหม่เกือบทั้งหมด WHO คาดยุโรปอาจเข้าสู่ภาวะสงบจากโควิด จากอัตราฉีดวัคซีนสูง โอมิครอนไม่แรง และพันธุคุณาว ลาว เด็ก นร.เริ่มกลับเข้าชั้นเรียนตามปกติ แม้โรคโควิด 19 ยังระบาดต่อเนื่อง มาเลเซีย รัฐบาลเริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้เด็กอายุ 5-11 ปี ออสเตรเลีย เปลี่ยนนิยามคำว่าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบโดส หมายถึง การได้รับวัคซีนโดสกระตุ้น

ประเด็นสำคัญ

1. การผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, มติชน, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, อินโฟเควสท์, thebangkokinsight, thejournalistclub, sondhitalk, INN, topnews, one31)

-พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กท. กล่าวถึง การประชุม ศบค. ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่มีการผ่อนปรนมาตรการเพิ่มเติม เพราะประเมินเป็นรายสัปดาห์ ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อ การฉีดวัคซีน การดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยระมัดระวังเรื่องของคุณภาพและงบประมาณที่มีอยู่ เพราะต้องสำรองไว้เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ส่วนกรณี WHO แสดงความห่วงใยที่หลายประเทศผ่อนปรนมาตรการมากเกินไป รัฐบาลไม่ประมาท แม้มีการวิเคราะห์หอนาคตโควิด 19 อาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น ยืนยันสถานการณ์ประเทศไทยสามารถดูแลได้ สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังสูง ต้องพิจารณาเพิ่มเรื่องมาตรการรองรับด้านสาธารณสุข และสาเหตุการเสียชีวิต เพื่อปรับแก้ไขปัญหาดังตรงจุด

2. การฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (sondhitalk, TNN)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สร. แนะนำให้เร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 เข้มกระตุ้นให้ประชาชน โดยเฉพาะเข็มที่ 3 ตามกำหนดเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค ส่วนเข็ม 4 ในประชาชนทั่วไปที่รับเข็ม 3 มานานกว่า 3 เดือน สามารถเข้ารับการกระตุ้นได้ โดยเน้นย้ำในกลุ่มเสี่ยงที่มีความรุนแรงคือ กลุ่ม 608 กรณีการฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง และฉีดครึ่งโดส แนะนำเฉพาะชนิด mRNA เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่ออาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด โดยผู้รับวัคซีนสามารถเลือกได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ ส่วนไวรัสเวกเตอร์ให้ฉีดเต็มโดสเข้ากล้ามเนื้อตามปกติ

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการศึกษาของ จ.ภูเก็ต ที่เป็นจังหวัดรองรับการท่องเที่ยว จึงต้องรับวัคซีนกระตุ้นภูมิ ซึ่งใช้วัคซีน AZ ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง พบว่าได้ผลดี ภูมิคุ้มกันขึ้นพอ ๆ กับการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ส่วนภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้นานแค่ไหนต้องเก็บข้อมูลระยะยาว โดยหลักการฉีดวัคซีนโควิด ภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้ระดับหนึ่งจึงต้องฉีดกระตุ้น ทั้งนี้ การฉีดที่ลดปริมาณลงมา เช่น ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง หรือฉีดครึ่งโดส จะใช้ในกรณีที่วัคซีนมีน้อย หรือต้องการลดผลข้างเคียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน)

-ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ กล่าวถึง กรณี อย. เตรียมพิจารณาขยายทะเบียนวัคซีน SV ในเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไปในวันที่ 4 ก.พ.ว่า ปัจจุบันวัคซีนที่ต่างประเทศรับรองฉีดในเด็ก คือ Pf ในส่วนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ไม่ได้มีคำแนะนำฉีดวัคซีนเชื้อตายในเด็ก เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลผลการศึกษาทั่วโลกเรื่องวัคซีนเชื้อตาย รวมทั้งวัคซีน AZ, การฉีดวัคซีนไขว้ และเข็มกระตุ้นในเด็ก หากอนุมัติให้มีการใช้ก็เป็นนโยบายเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองตัดสินใจ

3. หน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, มติชน, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, สวท., อินโฟเควสท์, nontv, INN, TNN, one31, ch7, newtv, thejournalistclub)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ.ชี้แจงกรณีการแชร์ข้อมูลจากเพจศูนย์ข้อมูลโควิด 19 เผยแพร่อัตราค่าปรับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย ต้องดูที่เจตนา เช่น กรณีนักท่องเที่ยวไม่ยอมปฏิบัติตาม โดยอ้างสิทธิเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด 19 มีมาตรการกำหนดออกมาก็ต้องปฏิบัติตาม ขณะที่คนไทยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ สธ.อย่างเคร่งครัดด้วยดีโดยตลอด ส่วนการทบทวนมาตรการหากยอดผู้ติดเชื้อเกินหมื่นคน ต้องดูหลายปัจจัยประกอบ โดยเฉพาะผลการฉีดวัคซีนและฉกที่คนที่กรมควบคุมโรคประเมินไว้ หากยังอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ควบคุมได้ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน แต่จะไม่ประมาทและติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, ChiangmaiNews)

-นพ. สุวรรณชัย วัฒนาวิทย์เจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำขณะนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ฝนตกในบางพื้นที่ หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยที่สวมใส่เปียกฝนหรือละอองฝนได้ในระหว่างวัน ควรพกหน้ากากสำรองไว้ เปลี่ยนใหม่ได้ทันที เมื่อกลับถึงที่พักให้ซักหน้ากากผ้าด้วยสบู่ หรือผงซักฟอก แล้วนำไปตากแดดให้แห้งก่อนนำมาใช้ในครั้งต่อไป ส่วนหน้ากากอนามัยให้เปลี่ยนใหม่ทันที โดยหน้ากากที่ใช้แล้วให้แยกทิ้งลงในถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัย หรือนำใส่ถุงปิดให้สนิท แล้วทิ้งลงในถังขยะทั่วไปที่มีฝาปิด

4. ชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, js100, isaranews, INN, nontv, mcot, 77kaoded)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กท.ชื่นชมความสำเร็จของ สวทช. และขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาในประเทศ คิดค้นชุดตรวจ NanoCOVID-19 Antigen Rapid Test 2 รูปแบบ ได้แก่ ATK Professional Use สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และ ATK Home Use สำหรับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ การจัดการขยะชุดตรวจ ATK หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ขอให้ปชช.แยกขยะ โดยฉีดพ่นแอลกอฮอล์ก่อนแยกทิ้งในถังขยะ และระบุหน้าถุงว่าเป็นขยะติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, workpointtoday)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงว่า นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศบค.สั่งการให้ สธ. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาชุดตรวจ ATK มาตรฐาน ที่ปชช.สามารถเข้าถึงได้ ราคาประหยัด ตามโครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย โดยจะเสนอที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่พิจารณาในสัปดาห์หน้า

5. ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, เดลินิวส์)

-นายสุเทพ บัวกิ่ง อายุ 62 ปี อาชีพขายไอติม ป่วยกะทันหัน เจ็บหลัง แน่นหน้าอก เดินไม่ได้คล้ายกับขาอ่อนแรง มีประวัติเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ฉีดวัคซีน SV เข็ม 2 ฉีด AZ และเข็มที่ 3 ฉีด AZ เมื่อวันที่ 10 ม.ค.65 ภรรยาเชื่อว่าสาเหตุมาจากการฉีดวัคซีน โดยรพ.กระบี่ส่งตัวไปรักษาที่ รพ.ในจ.ภูเก็ต เบื้องต้นแพทย์วินิจฉัยเส้นเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดแตกแยกชั้น ขาขาดเลือด ขณะนี้ ติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทั้งนี้ สสจ.กระบี่ ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

-ด.ช.นราวิทย์ วัชรศิรินทร์ อายุ 12 ปี เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ด้านพ่อเผย ในวันที่ 24 ม.ค. พาลูกชายไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกที่โรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสง หลังฉีด 1 วัน มีไข้ ซาที่ขาซ้าย และบ่นเจ็บกระดูกทั้งวัน พบแพทย์ที่คลินิก วินิจฉัยน่าจะเป็นผลจากการฉีดวัคซีนและจัดยาให้ทาน ต่อมาอาการขาขาทั้งสองข้างหนักขึ้น เหมือนเป็นอัมพฤกษ์กลับไปพบแพทย์ที่คลินิก และส่งต่อรักษาที่รพ.กระบี่ จนกระทั่งเสียชีวิตในวันที่ 3 ก.พ. คาดว่าเป็นผลจากการฉีดวัคซีน เพราะลูกมีสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัว ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าเกิดจากอะไร

6. ควบคุมตัวนักโทษโควิดหลบหนี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน

-ผู้บัญชาการเรือนจำ อ.เกาะสมุย ร่วมกับตำรวจชุดสืบสวน สภ.บ่อผุด สภ.เกาะสมุย ควบคุมตัวนายธวัชชัย แก้วนพรัตน์ ผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่หลบหนีออกจาก รพ.เกาะสมุย ระหว่างรับการรักษาโรคโควิด 19 ได้ที่บ้านพักในพื้นที่ ม.6 ต.แม่่น้ำ อ.เกาะสมุย โดยติดต่อผ่านญาติขอเข้ามาจับตัว

7. ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ, ChiangmaiNews

- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลฯ เผยกรณีการส่งต่อข้อมูลระบุกรมการแพทย์ ปรับลดระยะกักตัวเหลือ 5 วัน สำหรับคนไม่มีอาการ ส่วนคนที่ปอดติดเชื้อจะได้รับยาต้านไวรัสและรอดูอาการ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยกรมการแพทย์ พบประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ

8. การประกันภัยโควิด เจอ-จ่าย-จบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ)

- เพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์ข้อความจากแชตมีข้อความการสนทนา หญิงสาวขอซื้อไม้มัด swab จมูก เพื่อจะติดเชื้อโควิด ขอรับเงินประกันภัย 50,000 บาท หวังเป็นที่พึ่งสุดท้าย

9. คลัสเตอร์และการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, Sondhitalk, isaranews, thaipbs, workpointtoday, ch7)

- พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลง ศบค. พบคลัสเตอร์ รร./สถานศึกษา พบรายงาน 11 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุตรดิตถ์ ประจวบคีรีขันธ์ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี สุพรรณบุรี มหาสารคาม ศรีสะเกษ กรุงเทพฯ สระแก้ว ชลบุรี อาจเป็นเหตุให้ผู้ปกครองกังวล ทั้งนี้ คลัสเตอร์ รร. สามารถปิดการเรียนเป็นชั้นเรียน ไม่จำเป็นต้องปิดทั้งรร. หากติดเชื้อเกิน 1 ห้องเรียน ทางรร.จะพิจารณาปิดทั้ง รร. ให้หรือคกก.โรคติดต่อจังหวัด ขณะที่คลัสเตอร์ตลาด กระจายกว่า 21 จังหวัด เผ่าสังเกตการระบาดอีก 1 - 2 สัปดาห์หลังตรุษจีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, INN, ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, 77kaoded, nationtv, amarintv)

- นครราชสีมา พบผู้ป่วยใหม่ 209 ราย คมเข้ม 18 คลัสเตอร์โรงเรียน-โรงงาน ด้านคลัสเตอร์โรงเรียนหลังเปิด on site พบแล้ว 6 แห่ง คลัสเตอร์นักกีฬาโรงเรียนโคราช เริ่มคลัสต์ทยอยหายป่วย รอเปิดเรียน on site อีกครั้ง 7 ก.พ.นี้ ส่วนอีก 5 คลัสเตอร์โรงเรียน เร่งสอบสวนโรคกลุ่มเสี่ยงเพิ่ม เฉพาะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา ผู้ติดเชื้อรวมกลุ่มเสี่ยง 317 คน

- ลำปาง คลัสเตอร์ขึ้นบ้านใหม่ ในหมู่บ้านโป่งขวก ม.5 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร พบติดเชื้อเพิ่ม 44 ราย / เพชรบูรณ์ คลัสเตอร์ รร. ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย กังวลยอดติดเชื้อทำสถิติเพิ่มขึ้นรายวัน สัปดาห์ก่อนกลับมาระบาดหนักอีกรอบ ผวง.หวัง พช.หลังฉีดวัคซีนแล้วเริ่มประมาทการรดตก/ ลำพูน พบติดเชื้อโควิด 19 จากผล RT-PCR 13 ราย ATK Positive 132 ราย/ ตรัง คลัสเตอร์มโนราห์โรงครู และสถานศึกษา 3 แห่ง ที่เปิดเรียน On Site พบติดเชื้อแล้ว 54 ราย เสี่ยงสูงอีกกว่า 150 คน หลังเพิ่งผ่อนคลายมาตรการ ส่งผลให้จังหวัดกลับมาเข้มมาตรการ/ ปราจีนบุรี ผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 91 ราย คลัสเตอร์ รร. ระบาดต่อเนื่อง

มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์

- นพ.เจตน์ ธรรมธัชชาธิ เลขาธิการ สปสช. เผยผลศึกษาผลกระทบของโควิด 19 ต่อการเข้าถึงบริการและการตายส่วนเพิ่มฯ พบโควิด 19 ไม่เพียงทำให้มีผู้ป่วยตายจากเชื้อโควิด แต่ยังมีผลร้ายเพิ่มการตายของผู้ป่วยโรคอื่นๆ และผู้ป่วยหลายกลุ่มโรค เข้าถึงการรักษาได้น้อยลง พร้อมเสนอทบทวนและดำเนินการตามแผน Business continuity plan ของโรงพยาบาลระดับ S และ A เพื่อให้สามารถคงบริการ emergency และลดการตายจากการเจ็บป่วยที่ไม่ใช่โควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน

- นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เอเชียเริ่มเจอโอมิครอนช้ากว่าทวีปอื่น เตือนอย่าเพิ่งชะล่าใจว่าการระบาดถึงจุดสูงสุด เพราะมีโอกาสที่จะสูงกว่านี้ได้ เนื่องจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกส่วนใหญ่อัตราการติดเชื้อจะเพิ่มสูงมาก ในขณะที่ไทยยังไม่เห็นลักษณะอย่างชัดเจน อาจเป็นผลจากที่ พชช.ช่วยกันระมัดระวังตัวมากขึ้น สิ่งที่ควรวิตกกังวลคือ ภาวะ Long COVID

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์)

- ผศ.ดร.นพ.สิริระ นันทพิศาล สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ มธ. เผย การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 2 เข็มลดป่วยรุนแรงได้ แนะนำฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ดีที่สุด และร่างกายใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันสูงสุดภายใน 7-14 วัน ขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันของแต่ละคน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p style="text-align: center;">ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ทลายโรงงานไส้กรอกมรณะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า ข่าวสด</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย. ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง และสสจ.ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งผลิตไส้กรอกปนเปื้อนพื้นที่ จ.ชลบุรี ตรวจยึดของกลาง 32 รายการ มูลค่ากว่า 700,000 บาท จากกรณีผู้บริโภคซึ่งเป็นเด็กหลายรายเข้ารับการรักษาตัวใน รพ. เนื่องจากการรับประทานไส้กรอกและเกิดภาวะ methemoglobinemia จากการตรวจสอบพบว่าทำการผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาตและฉลากผลิตภัณฑ์ไส้กรอกตรงกับที่ได้ข้อมูลจากผู้ป่วยว่าบริโภคแล้วเกิดอาการผิดปกติ โดยฉลากดังกล่าวไม่แสดงเลขสารบบอาหารเป็นการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง จากการตรวจสอบสถานที่ผลิตพบว่าไม่ผ่านหลักเกณฑ์ GMP ที่กฎหมายกำหนด และไม่มีการควบคุมการผลิตในกรณีที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารอย่างเหมาะสม ขั้นตอนการผลิตไม่เข้าข่ายโรงงานตามกฎหมาย จึงตรวจยึดของกลางนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ภาวะเมธฮีโมโกลบินนีเมียคือภาวะเม็ดฮีโมโกลบินในเลือดมากผิดปกติ ส่งผลให้ร่างกายมีภาวะขาดออกซิเจน ทำให้เหนื่อยล้า ใจสั่น หน้ามืด วิงเวียน หากอาการหนักจะทำให้ปลายมือเท้าเขียว บางรายถึงกับหมดสติหรือเสียชีวิต สาเหตุมาจากการใช้สารไนไตรต์และไนเตรตที่ใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือสารกันบูด ปกติร่างกายสามารถขับสารดังกล่าวออกทางไตได้หากไม่เกินมาตรฐาน ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ใช้ได้ไม่เกิน 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของอาหาร แต่ผู้ผลิตว่าจ้างคนงานและใช้การชั่งตวงวัดที่ไม่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์นี้มีปริมาณถึง 2,000 กว่ามิลลิกรัม</p>	-
<p>กินกระท่อมพอดีมีประโยชน์ทางยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันได้พิจารณาผ่านรัฐสภาและมีมติปลดล็อกกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ทำให้ประชาชนสามารถปลูกหรือซื้อขายใบสดที่ไม่ได้ปรุงหรือทำเป็นอาหารได้โดยไม่ผิดกฎหมาย หากรับประทานใบกระท่อมในปริมาณมากอาจมีอาการเมา เกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อการทรงตัว ระบบประสาทรับสัมผัสตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ลดลง เพิ่มความเสี่ยงเกิดโรคหัวใจ และคนที่ใช้ในปริมาณมากเป็นระยะเวลานาน เม็ดสีผิวจะเปลี่ยนแปลงทำให้สีผิวเข้มขึ้น ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 5 ใบ หากรับประทานบ่อยอาจทำให้เกิดถุงท่อมลักษณะเป็นก้อนแข็งอยู่ในท้องและทำให้ปวดท้องได้</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า กระท่อมแม้จะไม่ใช่ยาเสพติดและมีการออกฤทธิ์ที่มีประโยชน์ทางยา แต่หากนำไปใช้ผสมกับสิ่งเสพติดอื่น เช่น สี่คูณร้อย การขยำน้ำต้มกระท่อมในหอพัก สถานศึกษา รวมถึงจำหน่ายอาหารที่มีส่วนผสมของใบกระท่อมแก่สตรีมีครรภ์และผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี มีความผิดตามกฎหมาย นอกจากนี้ น้ำต้มกระท่อม ชากระท่อม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้องขออนุญาตผลิตตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562</p>	-
<p>จัดบริการรักษาภาวะมีลูกยาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีเด็กเกิดน้อยลงเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 5.6-5.8 แสนรายต่อปี หรือมีอัตราการเจริญพันธุ์รวมเพียง 1.24 เท่านั้น ประกอบกับการสำรวจพบว่าคนอยากมีลูกแต่อยากให้มีการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย คณะกรรมการอนามัยเจริญพันธุ์จึงมีมติเสนอในที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจความพร้อมการจัดบริการการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยจัดระบบดังนี้ ระดับ รพ.สต.ให้คำปรึกษาได้ ระดับรพ.ชุมชนต้องสามารถตรวจสุขภาพคัดกรองเบื้องต้นได้ และระดับ รพ.จังหวัดที่มีสูตินรีแพทย์ ทำหัตถการฉีดน้ำเชื้อต่าง ๆ ส่วนการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ดำเนินการในระดับเขตสุขภาพ โดยใช้การส่งต่อ เพื่อไม่ให้มีความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการรักษาภาวะมีบุตรยาก</p> <p>- นพ.บุญฤทธิ์ สุจริตน์ ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติชีพ สช. พบว่า อัตราการเกิดลดลงต่อเนื่องล่าสุดปี 2563 เหลือเพียง 5.69 แสนคน สาเหตุหนึ่งคือการทำแท้ง ทั้งกลุ่มแท้งตามธรรมชาติ และกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องทำแท้ง แนวโน้มของเด็กเกิดใหม่เป็นเรื่องระดับครอบครัวที่สามารถแก้ปัญหาได้ คนที่แต่งงานโดยทั่วไปมักอยากมีลูกอยู่แล้ว แต่สาเหตุที่ไม่มีลูกเพราะกลัวรับภาระไม่ไหว อยากให้รัฐบาลแก้ไขช่วยเหลือให้คนมีรายได้เพียงพอในการดูแลตัวเองและลูก รวมถึงสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมและการศึกษา เพื่อให้เด็กที่เกิดมามีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต</p>	-